

## CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thiết kế theo Quy chế 1020 của ĐHQG TpHCM ngày 10/9/2010 và CV 254/DHBK-ĐTSDH - Dành cho học viên đã có bằng Thạc sĩ

TT	Cấu trúc	Tên	Mục tiêu	Nội dung/Diễn giải	Phương thức thực hiện
I	Các học phần bổ sung. 2 tc	Phương pháp NCKH cơ bản 2 tín chỉ	Trang bị những hiểu biết và công cụ/kỹ thuật cơ bản về nghiên cứu	Học chung với lớp Cao học của khoa	Nếu đã học ở Cao học thì được miễn
II	Các học phần TS - 8tc	Học phần 1: (4 tc) Phương pháp NCKH nâng cao	Tạo hiểu biết sâu hơn về phương pháp luận NCKH trong QTKD; Những trường phái, những kỹ thuật chính trong sáng tạo tri thức/lý thuyết khoa học (knowledge creation); Bồi dưỡng khả năng làm Literature review và viết Báo cáo khoa học.	Phương pháp luận NCKH: Lý thuyết về tri thức khoa học Các phương pháp tạo ra tri thức khoa học Xây dựng lý thuyết & kiểm định lý thuyết Các phương pháp thiết kế nghiên cứu: Định tính – Định lượng – Hỗn hợp Các dạng báo cáo Vai trò và cách thực hiện literature review	Dạng seminar series, kéo dài khoảng 6 -9 tháng. Một/nhóm GV giới thiệu tài liệu, phân công, hướng dẫn và đánh giá. Nhóm các NCS tự nghiên cứu tài liệu, thuyết trình, thảo luận & viết báo cáo. Có thể học với Khoa QTKD ở ĐHKH lấy chứng nhận.
		Học phần 2: (4 tc) Học phần chuyên sâu	Tạo những hiểu biết <i>chuyên sâu</i> và <i>cập nhật</i> trong lĩnh vực mà NCS thực hiện đề tài	Tùy theo đề tài dự định nghiên cứu, GVHD đề xuất 1 hoặc 2 học phần khi NCS bắt đầu quá trình và đưa ra yêu cầu cụ thể về nội dung	NCS tự học dưới sự hướng dẫn của GV Trình bày Seminars; GVHD đánh giá
	Các chuyên đề TS - 4tc	Chuyên đề 1: (2 tc) Tổng quan các lý thuyết cơ sở	Tạo sự hiểu biết về các lý thuyết nền liên quan đến lĩnh vực đề tài, xét ở phạm vi rộng, làm nền tảng khoa học cho các lý luận trong luận án.	Tùy theo định hướng đề tài, NCS review và tổng hợp các trường phái lý thuyết có liên quan (parent/foundational theories). Đề từ đó, chọn ra cách tiếp cận khoa học cho đề tài của mình.	NCS thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV  Seminars trước khoa/BM
		Chuyên đề 2: (2 tc) Xác lập đề tài nghiên cứu	Hình thành đề tài và mục tiêu cụ thể của nghiên cứu Hướng tiếp cận và khung nghiên cứu	Tổng kết các nghiên cứu trước đây có liên quan đến đề tài (immediate theories/researches) và nhận ra các cơ hội nghiên cứu Hình thành đề tài/ mục tiêu/ phạm vi nghiên cứu Hướng tiếp cận và khung nghiên cứu	Hội đồng đánh giá
	Tiểu luận -2tc	Đề cương nghiên cứu (2 tc)	Nhằm đảm bảo/chi ra: - Nội dung có giá trị học thuật - Phương pháp tiếp cận là phù hợp - Khả thi về mặt thiết kế / triển khai	Trình bày đề cương chi tiết của đề tài và kết quả nghiên cứu sơ bộ (nếu có)	
III	NCKH và Luận án TS	Hai bài báo khoa học	Tạp chí hoặc Kỷ yếu Hội nghị KH (Đã công bố hoặc chấp nhận)	Theo danh mục của HCDGSSNN	Rút từ kết quả của luận án
		Luận án TS	Trình bày toàn bộ luận án	Không quá 200 trang A4, không kể phụ lục	Thực hiện dưới sự HD của GV

**Lưu ý:** + Phần I và II phải hoàn thành trong vòng 18 tháng, tối đa là 24 tháng. Thời gian chuẩn cho NCS là 3-4 năm, tối đa còn có thể bảo vệ luận án TS là 7 năm  
+ Chương trình này áp dụng chính thức từ khóa 2011.

  
PGS.TS. Lê Nguyễn Hậu